



ที่ สป ๐๐๑๙.๑/ว ๑๗๑๕๕

ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
ถนนวิชิตราชูธดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอห้างฉัตร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปางที่ สป ๐๐๑๙.๑/ว ๑๑๕๒๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชนได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน และได้ดำเนินการประเมินภาคความรู้ ความสามารถทางวิชาการทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และกำหนดการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดลำปางขอให้อำเภอแจ้งผู้ผ่านการประเมินฯ ทราบ และให้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินฯ รายละเอียดตามประกาศฯ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร และหลักฐานประกอบการประเมินฯ ให้ฝ่ายอำนวยการ ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลาไม่เกิน ๑๖.๓๐ น. หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน และหากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินบุคคล ผลงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน <http://www.personel.cdd.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศศิธร อินทกุล)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.,โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕





ที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว ๑๗๑๕๕

ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอสบปราบ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปางที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว ๑๑๕๒๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนชุมชนได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนชุมชน และได้ดำเนินการประเมินภาคความรู้ ความสามารถทางวิชาการทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมการพัฒนชุมชน ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และกำหนดการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดลำปางขอให้อำเภอแจ้งผู้ที่ผ่านการประเมินฯ ทราบ และให้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินฯ รายละเอียดตามประกาศฯ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร และหลักฐานประกอบการประเมินฯ ให้ฝ่ายอำนวยการ ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลาไม่เกิน ๑๖.๓๐ น. หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ และหากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินบุคคล ผลงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนชุมชน <http://www.personel.cdd.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศศิธร อินทกุล)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ฝ่ายอำนวยการ

โทร.,โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕

